

Source :

ผู้จัดการรายวัน

61321063

Date :

- 4 ต.ค. 2561

Page :

11

No :

## คนปากน้ำโพร้องศาลปกครอง สั่งยุติก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

อ่านต่อหน้า 11



นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัว พร้อมตัวแทนเดินทางเข้าร้องเรียนต่อศาลปกครอง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ยุติโรงไฟฟ้าขยะที่ อ.หนองบัว พร้อมให้มีการตรวจสอบเอกสารของโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด วานนี้ (3 ต.ค.)

## คนปากน้ำโพร้องศาลปกครอง

**ผู้จัดการรายวัน 60** - ชาวหนองบัว จ.นครสวรรค์ นับพัน บุกร้องศาลปกครอง พร้อมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าฯ สั่งยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมขอตั้งตัวแทนเป็นคณะกรรมการจากเครือข่าย 10 คน เข้าร่วมปรึกษากับผู้ว่าฯ

วานนี้ (3 ต.ค.) นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ เครือข่ายชาวบ้าน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ อ.หนองบัว กว่า 600 คน เดินทางเข้าร้องเรียนต่อศาลปกครอง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้ตรวจสอบโรงไฟฟ้าขยะที่ อ.หนองบัว

จากนั้นไปยื่นหนังสือต่อ นายสมิทธิ์ สว่างผล ผอ.ฝ่ายพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงาน และนายอรรถพร สิงห์วิชัย ผวจ.นครสวรรค์ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้

1. ให้ศาลสั่งให้ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการถมดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หลังจาก อปต. ในพื้นที่ อนุญาตให้ถมดินอย่างไม่ถูกต้อง
2. ขอให้ศาลสั่ง หรือคุ้มครองชั่วคราว ยกเลิกใบอนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
3. ขอให้ศาลสั่งให้ราชการตรวจสอบเอกสารของโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางแกนนำและชาวบ้าน ต้องการมาทวงถามข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ทางอำเภอรับเรื่องไป เพื่อเสนอต่อ คสช. แต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปไม่มีส่วนราชการใดให้คำตอบชาวบ้านได้

นายสมชาย กล่าวว่า ที่ต้องมาเรียกร้องกับทั้ง 3 หน่วยงานนี้ เพื่อต้องการความชัดเจนว่า ส่วนราชการจะแก้ปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าขยะให้ชาวบ้านอย่างไร เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ ชุมนุมเรียกร้องต่อทางนายอำเภอ ทหาร เพียงมารับเรื่องไป และรับปากจะส่งเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนให้ คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ชาวบ้านก็ยอมสลายการชุมนุมไปหลายครั้ง แต่ว่าวันนี้ ผวจ.นครสวรรค์ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ จึงต้องมายื่นเรื่องให้ผู้ว่าฯ ทราบ จะได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ตรงประเด็น

ด้านนายชนาธิป โคมณี นายอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะจัดตั้งทีมงานลงพื้นที่ ตรวจสอบการก่อสร้างของโรงไฟฟ้างกล่าว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย.